

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 15 มิ.ย. 2561 หน้า 4 เรื่อง ประหยัดพลังงาน

# “พพ.”ควักงบอนุรักษ์ฯ 20 ล้าน ดันเกษตรกรร่วมประหยัดพลังงาน

ผู้จัดการรายวัน 360 - พพ.เปิดให้เกษตรกรที่ทำการฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ร่วมประหยัดพลังงาน เปิดโครงการให้จนถึง 29 มิ.ย. นี้จัดบอญักษ์ฯ รวม 20 ล้านบาทหนุนให้รายละเอียดไม่เกิน 1 ล้านบาทปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หวังนำร่องเป็นต้นแบบ พร้อมเดินหน้าติดตามประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและย่อม (เอส.เอ็ม.อี) ที่ทำการระบบฟาร์มยุคใหม่ (สมาร์ทฟาร์มเมอร์) เช่นผู้เลี้ยงกุ้ง ไข่ สุนัข ไก่ ปลา สมุด เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานโดยจะเตรียมเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานวงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยจะสนับสนุนรายละเอียดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นได้ภายใน 29 มิถุนายนนี้

ขณะนี้เกษตรกรมีความก้าวหน้าในยุค 4.0 การทำเกษตรจะเป็นลักษณะ Contract Farming พพ.เองจึงต้องการส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน จึงได้ทำโครงการประหยัดพลังงานช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการฟาร์มยุคใหม่หรือ Smart Farmer ซึ่งมีข้อแม้ต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูลแบบตลอดเวลา (เรียลไทม์) ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้น่าจะปิดรับสมัคร 15 มิ.ย.แต่ได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้เกษตรกรเข้ารวมมากขึ้น และรายดังกล่าวที่เข้าร่วม จะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระยะต่อไป นายประพนธ์ กล่าว

นอกจากนี้ พพ.ยังเดินหน้าโครงการ “ฉลาดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ในอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคการผลิตในสวนของโรงงานและธุรกิจเพื่อประหยัดพลังงานซึ่งเป็นมาตรการสมัครใจไม่ได้บังคับปีนี้ตั้งเป้าจะติดตาม 7 ล้านใบโดยตั้งแต่ปี 2550 ที่ดำเนินการมาต่อเนื่องรวมติดตามไปแล้ว 30 ล้านใบเมื่อรวมกับปีนี้จะติดตามได้ 37 ล้านใบ และจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริม 19 ผลิตภัณฑ์โดยปีนี้จะมีการดำเนินการติดตามอีก 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม (ทอดพร้อมฟราย) และ

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้เปิดตัวฟรีเซ็นเซอร์ใหม่ชื่อ “ฉลาดประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” และ “บ้านประหยัดพลังงาน” ที่ปีนี้ได้คาราในอดีต 3 หมู่ 3 มุม (ทาบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, แวง ตักดีสิทธิ์ แห่งทอง และเอส-ปฏิภาณ ปฐวิภาณต์) มาเป็นฟรีเซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ 3 จังหวัดที่งานเช่นเดียวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวัยและสไตล์ที่ต่างกันไป

“โครงการติดตามนี้สร้างผลประหยัดพลังงานสูงกว่า 739 พันต้นน้ำมันดิบ (Ktoe) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 23,000 ล้านบาท ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3.8 ล้านตัน นอกจากนี้ พพ.ยังส่งเสริมการปลูกบ้านประหยัดพลังงานโดยมีแบบบ้านประหยัดพลังงานที่เผยแพร่ฟรีแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ก่อสร้าง 12 แบบ สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านทั้ง 12 แบบ ได้ทาง <https://www.facebook.com>” นายประพนธ์ กล่าว